



## OPISYAL NA BALOTA

BT 28

**PINAGSAMANG PANGKALAHATANG HALALAN SA IKA-6 NOBYEMBRE, 2018**  
**COUNTY NG SAN LUIS OBISPO, CALIFORNIA**

**MGA TAGUBILIN SA MGA BOTANTE:** Upang bumoto nang panig o laban sa mga kandidato para sa Katulong na Mahistrado ng Korte Suprema; Namamatnugot na Mahistrado, Hukuman ng Paghahabol; o Katulong na Mahistrado, Hukuman ng Paghahabol, punan ang OVAL sa kanan ng salitang "OO" o "HINDI." Upang bumoto para sa iba pang kandidatong nakasulat ang pangalan sa balota, punan ang OVAL sa KANAN ng pangalan ng nabanggit na kandidato. Huwag bumoto nang mahigit sa pinapayagang bilang ng mga kandidato. Upang iboto ang isang kuwalipikadong isinusulat lamang na kandidato, isulat ang pangalan ng kandidato sa linya para sa Isinusulat Lamang at punan ang OVAL sa KANAN. Upang iboto ang isang panukala, punan ang OVAL sa KANAN ng salitang "OO" o "HINDI." Maaaring makompromiso ang pagkasekreto ng balota kung mamamarkahan ang balota sa labas ng itinalagang espasyo para sa isang kandidato o panukala. Kung mapupunit ninyo ang balotang ito, kung masusulatan ninyo ito ng ibang bagay, o kung magkakamali kayo sa pagsagot nito, ibalik ito at kumuha ng panibago. **UPANG BUMOTO, GUMAMIT NG ITIM NA BALLPEN UPANG GANAP NA PUNAN ANG OVAL GAYA NITO:** ●

### MGA OPISINA NG NOMINADO NG BOTANTE AT MGA NON-PARTISAN

Lahat ng mga botante, anumang gustong partido ang kanilang ihayag sa panahon ng rehistrasyon, o pagtanggap sa paghayag ng gustong partido, ay maaaring bumoto ng sinumang kandidato para sa opisina ng nominado ng botante o non-partisan. Ang gustong partido, kung mayroon, na itinalaga ng isang kandidato para sa opisina na nominado ng botante ay pinili ng kandidato at ipinapakita para sa impormasyon ng mga botante lamang. Hindi ito nangangahulugan na ang kandidato ay nominado o ini-endorso ng partido o na ang partido ay ina-aprubahan ang kandidato. Ang gustong partido, kung mayroon, ng kandidato para sa non-partisan na opisina ay hindi makikita sa balota.

ESTADO	KINATAWAN NG ESTADOS UNIDOS	PARA KASAMA NA MAHISTRADO NG HUKUMAN NG PAGHAHABOL
<b>GOBERNADOR</b> Bumoto ng Isa	<b>DISTRITO 24</b> Bumoto ng Isa	<b>Ika-2 Distrito ng Paghahabol, Dibisyon 3</b> Ang Kasama na Mahistrado <b>ANNE H. EGERTON</b> ay dapat bang ihalal sa katungkulan para sa terminong itinatadhana ng batas?
<b>JOHN H. COX</b> Kinakatigang Partido: Republikano Negosyante/Tagapagtaguyod ng Nagbabayad ng Buwis	<b>SALUD CARBAJAL</b> Kinakatigang Partido: Demokratiko Miyembro ng Kongreso	<b>OO</b> <input type="radio"/> <b>HINDI</b> <input type="radio"/>
<b>GAVIN NEWSOM</b> Kinakatigang Partido: Demokratiko Tenyente Gobernador/Negosyante	<b>JUSTIN FAREED</b> Kinakatigang Partido: Republikano Maliit na Negosyante/Rantsero	<b>PARA PRESIDING NA MAHISTRADO NG HUKUMAN NG PAGHAHABOL 2nd Appellate District, Div. 4</b> Ang Presiding na Mahistrado <b>NORA M. MANELLA</b> ay dapat bang ihalal sa katungkulan para sa terminong itinatadhana ng batas?
<b>TENYENTE GOBERNADOR</b> Bumoto ng Isa	<b>MIYEMBRO NG ASEMBLEYA NG ESTADO DISTRITO 35</b> Bumoto ng Isa	<b>OO</b> <input type="radio"/> <b>HINDI</b> <input type="radio"/>
<b>ED HERNANDEZ</b> Kinakatigang Partido: Demokratiko Senador ng Estado/Negosyante	<b>BILL OSTRANDER</b> Kinakatigang Partido: Demokratiko Magsasaka/Direktor ng Di-Nagtutubo	<b>PARA ASSOCIATE NA MAHISTRADO NG HUKUMAN NG PAGHAHABOL 2nd Appellate District, Div. 4</b> Ang Associate na Mahistrado <b>THOMAS WILLHITE</b> ay dapat bang ihalal sa katungkulan para sa terminong itinatadhana ng batas?
<b>ELENI KOUNALAKIS</b> Kinakatigang Partido: Demokratiko Negosyante/Pangkabuhayan Advisor	<b>JORDAN CUNNINGHAM</b> Kinakatigang Partido: Republikano Miyembro ng Asembleya/Maliit na Negosyante	<b>OO</b> <input type="radio"/> <b>HINDI</b> <input type="radio"/>
<b>KALIHIM NG ESTADO</b> Bumoto ng Isa	<b>PANGHUKUMAN BUMOTO NG OO O HINDI PARA SA BAWAT KATUNGKULAN</b>	<b>PARA ASSOCIATE NA MAHISTRADO NG HUKUMAN NG PAGHAHABOL 2nd Appellate District, Div. 5</b> Ang Associate na Mahistrado <b>DOROTHY C. KIM</b> ay dapat bang ihalal sa katungkulan para sa terminong itinatadhana ng batas?
<b>ALEX PADILLA</b> Kinakatigang Partido: Demokratiko Kalihim ng Estado	<b>PARA KATULONG NA MAHISTRADO NG KORTE SUPREMA</b> Ang Katulong na Mahistrado na si <b>CAROL A. CORRIGAN</b> ay dapat bang ihalal sa katungkulan para sa terminong itinatadhana ng batas?	<b>OO</b> <input type="radio"/> <b>HINDI</b> <input type="radio"/>
<b>MARK P. MEUSER</b> Kinakatigang Partido: Republikano Abugado sa Batas ng Halalan	<b>PARA KATULONG NA MAHISTRADO NG KORTE SUPREMA</b> Ang Katulong na Mahistrado na si <b>LEONDR A. KRUGER</b> ay dapat bang ihalal sa katungkulan para sa terminong itinatadhana ng batas?	<b>OO</b> <input type="radio"/> <b>HINDI</b> <input type="radio"/>
<b>KONTROLER</b> Bumoto ng Isa	<b>PARA KASAMA NA MAHISTRADO NG HUKUMAN NG PAGHAHABOL Ika-2 Distrito ng Paghahabol, Dibisyon 1</b> Ang Kasama na Mahistrado <b>HELEN BENDIX</b> ay dapat bang ihalal sa katungkulan para sa terminong itinatadhana ng batas?	<b>OO</b> <input type="radio"/> <b>HINDI</b> <input type="radio"/>
<b>KONSTANTINOS RODITIS</b> Kinakatigang Partido: Negosyante Negosyante/CFO	<b>PARA KASAMA NA MAHISTRADO NG HUKUMAN NG PAGHAHABOL Ika-2 Distrito ng Paghahabol, Dibisyon 2</b> Ang Kasama na Mahistrado <b>VICTORIA G. CHANEY</b> ay dapat bang ihalal sa katungkulan para sa terminong itinatadhana ng batas?	<b>OO</b> <input type="radio"/> <b>HINDI</b> <input type="radio"/>
<b>BETTY T. YEE</b> Kinakatigang Partido: Demokratiko Kontroler ng Estado ng California	<b>PARA KASAMA NA MAHISTRADO NG HUKUMAN NG PAGHAHABOL Ika-2 Distrito ng Paghahabol, Dibisyon 3</b> Ang Kasama na Mahistrado <b>LUIS A. LAVIN</b> ay dapat bang ihalal sa katungkulan para sa terminong itinatadhana ng batas?	<b>OO</b> <input type="radio"/> <b>HINDI</b> <input type="radio"/>
<b>TESORERO</b> Bumoto ng Isa	<b>PARA KASAMA NA MAHISTRADO NG HUKUMAN NG PAGHAHABOL Ika-2 Distrito ng Paghahabol, Dibisyon 3</b> Ang Kasama na Mahistrado <b>LUIS A. LAVIN</b> ay dapat bang ihalal sa katungkulan para sa terminong itinatadhana ng batas?	<b>OO</b> <input type="radio"/> <b>HINDI</b> <input type="radio"/>
<b>GREG CONLON</b> Kinakatigang Partido: Republikano Negosyante/Sertipikadong Pampublikong Tagapagtuos (CPA)	<b>PARA KASAMA NA MAHISTRADO NG HUKUMAN NG PAGHAHABOL Ika-2 Distrito ng Paghahabol, Dibisyon 3</b> Ang Kasama na Mahistrado <b>LUIS A. LAVIN</b> ay dapat bang ihalal sa katungkulan para sa terminong itinatadhana ng batas?	<b>OO</b> <input type="radio"/> <b>HINDI</b> <input type="radio"/>
<b>FIONA MA</b> Kinakatigang Partido: Demokratiko Sertipikadong Pampublikong Tagapagtuos (CPA)/Kinatawan ng Nagbabayad ng Buwis	<b>PARA KASAMA NA MAHISTRADO NG HUKUMAN NG PAGHAHABOL Ika-2 Distrito ng Paghahabol, Dibisyon 3</b> Ang Kasama na Mahistrado <b>LUIS A. LAVIN</b> ay dapat bang ihalal sa katungkulan para sa terminong itinatadhana ng batas?	<b>OO</b> <input type="radio"/> <b>HINDI</b> <input type="radio"/>
<b>ABUGADO HENERAL</b> Bumoto ng Isa	<b>PARA KASAMA NA MAHISTRADO NG HUKUMAN NG PAGHAHABOL Ika-2 Distrito ng Paghahabol, Dibisyon 3</b> Ang Kasama na Mahistrado <b>LUIS A. LAVIN</b> ay dapat bang ihalal sa katungkulan para sa terminong itinatadhana ng batas?	<b>OO</b> <input type="radio"/> <b>HINDI</b> <input type="radio"/>
<b>STEVEN C. BAILEY</b> Kinakatigang Partido: Republikano Retiradong Hukom ng California	<b>PARA KASAMA NA MAHISTRADO NG HUKUMAN NG PAGHAHABOL Ika-2 Distrito ng Paghahabol, Dibisyon 3</b> Ang Kasama na Mahistrado <b>LUIS A. LAVIN</b> ay dapat bang ihalal sa katungkulan para sa terminong itinatadhana ng batas?	<b>OO</b> <input type="radio"/> <b>HINDI</b> <input type="radio"/>
<b>XAVIER BECERRA</b> Kinakatigang Partido: Demokratiko Hinirang na Pangkalahatang Abugado ng Estado ng California	<b>PARA KASAMA NA MAHISTRADO NG HUKUMAN NG PAGHAHABOL Ika-2 Distrito ng Paghahabol, Dibisyon 3</b> Ang Kasama na Mahistrado <b>LUIS A. LAVIN</b> ay dapat bang ihalal sa katungkulan para sa terminong itinatadhana ng batas?	<b>OO</b> <input type="radio"/> <b>HINDI</b> <input type="radio"/>
<b>KOMISYONADO NG SEGURO</b> Bumoto ng Isa	<b>PARA KASAMA NA MAHISTRADO NG HUKUMAN NG PAGHAHABOL Ika-2 Distrito ng Paghahabol, Dibisyon 3</b> Ang Kasama na Mahistrado <b>LUIS A. LAVIN</b> ay dapat bang ihalal sa katungkulan para sa terminong itinatadhana ng batas?	<b>OO</b> <input type="radio"/> <b>HINDI</b> <input type="radio"/>
<b>RICARDO LARA</b> Kinakatigang Partido: Demokratiko Senador ng California	<b>PARA KASAMA NA MAHISTRADO NG HUKUMAN NG PAGHAHABOL Ika-2 Distrito ng Paghahabol, Dibisyon 3</b> Ang Kasama na Mahistrado <b>LUIS A. LAVIN</b> ay dapat bang ihalal sa katungkulan para sa terminong itinatadhana ng batas?	<b>OO</b> <input type="radio"/> <b>HINDI</b> <input type="radio"/>
<b>STEVE POIZNER</b> Kinakatigang Partido: None Negosyante/Direktor ng Di-Nagtutubo	<b>PARA KASAMA NA MAHISTRADO NG HUKUMAN NG PAGHAHABOL Ika-2 Distrito ng Paghahabol, Dibisyon 3</b> Ang Kasama na Mahistrado <b>LUIS A. LAVIN</b> ay dapat bang ihalal sa katungkulan para sa terminong itinatadhana ng batas?	<b>OO</b> <input type="radio"/> <b>HINDI</b> <input type="radio"/>
<b>MIYEMBRO NG LUPON NG PAGPAPANTAY DISTRITO 2</b> Bumoto ng Isa	<b>PARA KASAMA NA MAHISTRADO NG HUKUMAN NG PAGHAHABOL Ika-2 Distrito ng Paghahabol, Dibisyon 3</b> Ang Kasama na Mahistrado <b>LUIS A. LAVIN</b> ay dapat bang ihalal sa katungkulan para sa terminong itinatadhana ng batas?	<b>OO</b> <input type="radio"/> <b>HINDI</b> <input type="radio"/>
<b>MALIA COHEN</b> Kinakatigang Partido: Demokratiko Presidente, Mga Superbisor ng County ng San Francisco	<b>PARA KASAMA NA MAHISTRADO NG HUKUMAN NG PAGHAHABOL Ika-2 Distrito ng Paghahabol, Dibisyon 3</b> Ang Kasama na Mahistrado <b>LUIS A. LAVIN</b> ay dapat bang ihalal sa katungkulan para sa terminong itinatadhana ng batas?	<b>OO</b> <input type="radio"/> <b>HINDI</b> <input type="radio"/>
<b>MARK BURNS</b> Kinakatigang Partido: Republikano Ahente ng Lupain/Negosyante	<b>PARA KASAMA NA MAHISTRADO NG HUKUMAN NG PAGHAHABOL Ika-2 Distrito ng Paghahabol, Dibisyon 3</b> Ang Kasama na Mahistrado <b>LUIS A. LAVIN</b> ay dapat bang ihalal sa katungkulan para sa terminong itinatadhana ng batas?	<b>OO</b> <input type="radio"/> <b>HINDI</b> <input type="radio"/>
<b>SENADOR NG ESTADOS UNIDOS</b> Bumoto ng Isa	<b>PARA KASAMA NA MAHISTRADO NG HUKUMAN NG PAGHAHABOL Ika-2 Distrito ng Paghahabol, Dibisyon 3</b> Ang Kasama na Mahistrado <b>LUIS A. LAVIN</b> ay dapat bang ihalal sa katungkulan para sa terminong itinatadhana ng batas?	<b>OO</b> <input type="radio"/> <b>HINDI</b> <input type="radio"/>
<b>DIANNE FEINSTEIN</b> Kinakatigang Partido: Demokratiko Senador ng Estados Unidos	<b>PARA KASAMA NA MAHISTRADO NG HUKUMAN NG PAGHAHABOL Ika-2 Distrito ng Paghahabol, Dibisyon 3</b> Ang Kasama na Mahistrado <b>LUIS A. LAVIN</b> ay dapat bang ihalal sa katungkulan para sa terminong itinatadhana ng batas?	<b>OO</b> <input type="radio"/> <b>HINDI</b> <input type="radio"/>
<b>KEVIN DE LEON</b> Kinakatigang Partido: Demokratiko Senador ng California	<b>PARA KASAMA NA MAHISTRADO NG HUKUMAN NG PAGHAHABOL Ika-2 Distrito ng Paghahabol, Dibisyon 3</b> Ang Kasama na Mahistrado <b>LUIS A. LAVIN</b> ay dapat bang ihalal sa katungkulan para sa terminong itinatadhana ng batas?	<b>OO</b> <input type="radio"/> <b>HINDI</b> <input type="radio"/>

**BUMOTO SA MAGKABILANG BAHAGI NG BALOTA**

# Tagalog Facsimile Ballot

PAARALAN		MGA PANUKALANG ISINUMITE SA MGA BOTANTE		7 PINASUSUNOD SA PEDERAL NA BATAS ANG ORAS NG MAS MAHUSAY NA PAGGAMIT NG LIWANAG NG ARAW NG CALIFORNIA. NAGPAPAHINTULOT SA LEHISLATURA NA PALITAN ANG PANAHON NG ORAS NG MAS MAHUSAY NA PAGGAMIT NG LIWANAG NG ARAW. BATAS NG LEHISLATURA.	
SUPERINTENDENTE NG PAMPUBLIKONG EDUKASYON		ESTADO			
Bumoto ng Isa		1 NAGPAPAHINTULOT NG MGA BONO UPANG PONDOHAN ANG TINUKOY NA MGA PROGRAMANG TULONG SA PABAHAY. BATAS NG LEHISLATURA. Nagpapahintulot ng \$4 na bilyon na mga pangkalahatang obligasyong bono para sa mga kasalukuyang abot-kayang programang pabahay para sa mga residenteng maliit ang kita, beterano, manggagawa sa bukid, mga bahay na manupakturado at naililipat, infill, at pabahay na nagpapahalaga sa pampublikong sasakyan. Epekto sa Pananalapi: Tumaas na mga gastusin ng estado sa pagbabayad sa mga bono na may average na humigit-kumulang na \$170 milyon taun-taon sa loob ng susunod na 35 taon.		OO <input type="radio"/>	
MARSHALL TUCK	Direktor ng Pagpapahusay ng mga Paaralan	<input type="radio"/>		HINDI <input type="radio"/>	
TONY K. THURMOND	Edukador/Mambabatas ng Estado	<input type="radio"/>			
Isinusulat-lamang		<input type="radio"/>			
MIYEMBRO NG NAMAMAHALANG LUPON NG PINAG-ISANG DISTRITO NG PAARALAN NG LUCIA MAR, LUGAR NG KATIWALA BLG. 1		Bumoto ng hindi hihigit sa dalawa		OO <input type="radio"/>	
CHAD ROBERTSON		Kasalukuyang Nanunungkulan		HINDI <input type="radio"/>	
STACY MEKO		Kasangguni sa Industriya ng Alak			
DAWN L. MEEK		Retiradong Guro			
MICHAEL SULLIVAN		Siyentipiko sa Klinikal na Laboratoryo		OO <input type="radio"/>	
Isinusulat-lamang		<input type="radio"/>		HINDI <input type="radio"/>	
Isinusulat-lamang		<input type="radio"/>			
MIYEMBRO NG NAMAMAHALANG LUPON NG PINAG-ISANG DISTRITO NG PAARALAN NG LUCIA MAR, LUGAR NG KATIWALA BLG. 3		Bumoto ng Isa		OO <input type="radio"/>	
VERN DAHL		Kasalukuyang Nanunungkulan		HINDI <input type="radio"/>	
ANDREA VERGNE		Boluntaryo sa Komunidad			
Isinusulat-lamang		<input type="radio"/>			
LUNGSOD					
LUNGSOD NG ARROYO GRANDE, ALCALDE		Bumoto ng Isa		OO <input type="radio"/>	
CAREN RAY		Edukador/Miyembro ng Konseho ng Lungsod		HINDI <input type="radio"/>	
JIM HILL		Inhinyero/Alkalde			
Isinusulat-lamang		<input type="radio"/>			
LUNGSOD NG ARROYO GRANDE, MIYEMBRO NG KONSEHO		Bumoto ng hindi hihigit sa dalawa		OO <input type="radio"/>	
TERRY FOWLER-PAYNE		Retiradong Tagapag-ugnay ng Proyekto		HINDI <input type="radio"/>	
JIMMY PAULDING		Tagapamahala ng Proyekto			
COLEEN KUBEL		Kontratista/ARC Komisionado			
JOHN MACK		Arkitekto/Komisionado ng Pagpapalano		OO <input type="radio"/>	
KEITH STORTON		Retiradong Kapitan ng Pulisya		HINDI <input type="radio"/>	
Isinusulat-lamang		<input type="radio"/>			
Isinusulat-lamang		<input type="radio"/>			
		3 NAGPAPAHINTULOT NG MGA BONO UPANG PONDOHAN ANG MGA PROYEKTO PARA SA SUPLAY AT KALIDAD NG TUBIG, HIMPILAN NG TUBIG, ISDA, LIGAW NA BUHAY, PAGHAHATID NG TUBIG, AT KAKAYAHAN SA PAGPAPATULOY AT PAG-IIMBAK NG TUBIG SA LUPA. INISYATIBONG BATAS. Nagpapahintulot ng \$8.877 bilyon na mga pangkalahatang obligasyong bono ng estado para sa iba't ibang proyektong impra-istruktura. Epekto sa pananalapi: Tumaas na mga gastusin ng estado upang bayaran ang mga bono na may average na \$430 milyon kada taon sa loob ng 40 taon. Mga ipon ng lokal na pamahalaan para sa mga proyektong may kaugnayan sa tubig, na malamang na may average na dalawang daang milyong dolyar taun-taon sa loob ng susunod na ilang dekada.		OO <input type="radio"/>	
		4 NAGPAPAHINTULOT NG MGA BONONG NAGPOPONDO NG KONSTRUKSIYON SA MGA OSPITAL NA NAGKAKALOOB NG PANGANGALAGANG PANGKALUSUGAN NG MGA BATA. INISYATIBONG BATAS. Nagpapahintulot ng \$1.5 bilyon na mga bono, upang bayaran mula sa Pangkalahatang Pondo ng estado, upang pondoan ang mga gawad para sa konstruksiyon, pagpapalawak, pagbabago ng yari, at paglalagay ng kasangkapan sa mga kuwalipikadong ospital ng mga bata. Epekto sa Pananalapi: Tumaas na mga gastusin ng estado sa pagbabayad sa mga bono na may average na humigit-kumulang na \$80 milyon taun-taon sa loob ng susunod na 35 taon.		OO <input type="radio"/>	
		5 BINABAGO ANG MGA INIAATAS PARA SA PARTIKULAR NA MGA MAY-ARI NG ARI-ARIAN UPANG ILIPAT ANG BATAYAN SA BUWIS NG KANILANG ARI-ARIAN PATUNGO SA PAMALIT NA ARI-ARIAN. INISYATIBONG SUSOG SA SALIGANG-BATAS AT BATAS. Tinatangal ang partikular na mga iniaatas sa paglipat para sa mga may-ari ng bahay na higit sa 55 taong gulang, may malubhang kapansanan na may-ari ng bahay, at ari-arian ng kontaminado o nasira ng kalamidad. Epekto sa pananalapi: Mawawalan sa umpisa ang mga paaralan at gayon din ang mga lokal na pamahalaan ng higit sa \$100 milyon sa taunang mga buwis sa ari-arian, tataas sa humigit-kumulang na \$1 bilyon kada taon. Katulad na pagtaas sa mga gastusin ng estado upang palitan ang mga nawala sa paaralan mula sa buwis sa ari-arian.		OO <input type="radio"/>	
		6 INAALIS ANG PARTIKULAR NA PAGPOPONDO SA PAGKUKUMPUNI NG DAAN AT TRANSPORTASYON. NAG-AATAS NA ANG PARTIKULAR NA MGA BUWIS SA GATONG AT MGA SINGIL SA SASAKYAN AY APROBAHAN NG MGA MANGHAHALAL. INISYATIBONG SUSOG SA SALIGANG-BATAS. Pinawawalang-bisa ang mga buwis at singil ng batas sa transportasyon ng 2017 na itinalaga para sa mga pagkukumpuni ng daan at pampublikong transportasyon. Epekto sa Pananalapi: Nabawasang patuloy na mga kita na \$5.1 bilyon mula sa mga buwis ng estado sa gatong at sasakyan na pangunahing magbabayad sana para sa pagpapanatili at pagkukumpuni ng hayway at daan, gayon din sa mga programang paghahatid.		HINDI <input type="radio"/>	
		7 INISASAILALIM SA PAGKONTROL ANG MGA HALAGANG SINISINGIL NG MGA KLINIKA NG DIYALISIS NG BATO NG PANLABAS NA PASYENTE PARA SA PAGGAMOT SA PAMAMAGITAN NG DIYALISIS. INISYATIBONG BATAS. Nag-aatas ng mga pagsasauli ng ibinayad at multa kung ang mga singil ay humigit sa limitasyon. Nag-aatas ng taunang pag-uulat sa estado. Nagbabawal sa mga klinika na tumanggap gamutin ang mga pasyente batay sa pinagkukunan ng pagbabayad. Epekto sa Pananalapi: Kabuuang taunang epekto sa estado at mga lokal na pamahalaan na mula sa netong positibong epekto na nasa mababang sampu-sampung milyong dolyar hanggang sa netong negatibong epekto na nasa sampu-sampung milyong dolyar.		OO <input type="radio"/>	
		8 Inalis ang Proposisyon 9 sa balota ayon sa utos ng Korte Suprema ng California.		HINDI <input type="radio"/>	
		10 NAGPAPALAWAK NG AWTORIDAD NG MGA LOKAL NA PAMAHALAAN UPANG MAGSABATAS NG PAGKONTROL NG RENTA SA ARI-ARIANG PANTAHANAN. INISYATIBONG BATAS. Pinawawalang-bisa ang batas ng estado na kasalukuyang tinatakdaan ang saklaw ng mga patakaran sa pagkontrol ng renta na maaaring ipataw ng mga lungsod at ibang mga lokal na huridiksiyon sa pantahanang ari-arian. Epekto sa Pananalapi: Posibleng netong pagbawas sa pang-estado at lokal na mga kita na sampu-sampung milyong dolyar kada taon sa pangmatagalan. Depend sa mga aksyon ng mga lokal na komunidad, ang mga mawawala sa kita ay maaaring mas mababa o mas mataas nang malaki.		OO <input type="radio"/>	
		11 NAG-AATAS SA MGA EMPLEYADO NG PRIBADONG SEKTOR NA AMBULANSIYANG PANG-EMERHENSIYA NA MANATILING MATATAWAGAN SA MGA ORAS NG PAHINGA SA TRABAHO. NAG-AALIS NG PARTIKULAR NA PANANAGUTAN NG TAGAPAG-EMPLEYO. INISYATIBONG BATAS. Ang batas na nagbibigay ng karapatan sa mga orasang empleyado na magkaroon ng mga oras ng pahinga nang hindi matatawagan ay hindi paiiralin sa mga empleyado ng pribadong-sektor na ambulansiya. Epekto sa Pananalapi: Malamang na benepisyo sa pananalapi ng mga lokal na pamahalaan (sa anyo ng mas mababang mga gastusin at mas mataas na mga kita), posibleng nasa sampu-sampung milyong dolyar bawat taon.		OO <input type="radio"/>	
		12 NAGTATATAG NG MGA BAGONG PAMANTAYAN PARA SA PAGKULONG NG MGA TINUKOY NA PAMBUKID NA HAYOP, IPINAGBABAWAL ANG PAGBEBENTA NG MGA DI-SUMUNOD NA PRODUKTO. INISYATIBONG BATAS. Nagtatatag ng mga pinakamababang iniaatas para sa pagkulong ng mga partikular na pambukid na hayop. Nagbabawal ng pagbebenta ng mga produktong karne at itlog mula sa mga hayop na ikinulong sa di-sumusunod na paraan. Epekto sa pananalapi: Posibleng pagbawas sa mga kita sa buwis sa kita ng estado mula sa mga negosyong pambukid, malamang na hindi hihigit sa ilang milyong dolyar taun-taon. Mga gastusin ng estado na hanggang \$10 milyon taun-taon upang ipatupad ng panukala.		OO <input type="radio"/>	
		COUNTY		HINDI <input type="radio"/>	
		G-18 Dapat bang magpatupad ng ordinansang nagsusug sa Pangkalahatang Plano at Kodigo ng County ng County ng San Luis Obispo upang maipagbawal ang anumang bagong paghuhukay para sa petrolyo at lahat ng treatment para sa pag-stimulate ng balon, gaya ng nakasaad sa buong teksto ng panukala, kasama ang hydraulic fracturing at pag-stimulate ng balon gamit ang asido, sa lahat ng lupaing nasa lugar na hindi kasama sa korporasyon ng county?		OO <input type="radio"/>	
				HINDI <input type="radio"/>	

BUMOTO SA MAGKABILANG BAHAGI NG BALOTA

